

## ชัชชาติสั่งตั้งแบรีเออร์จุดสร้างคูน้ำ กระตุ้นจนท.ช่วยปชช.ช่วงฝนถล่ม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการดูแลสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากเหตุการณ์รถยนต์ตกคูน้ำที่กำลังมีการก่อสร้างเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า ต้องเรียนว่าถนนในกรุงเทพฯ หลายสายอยู่ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวง เช่น แจ้งวัฒนะ รามอินทรา สุวินทวงศ์ วิภาวดีรังสิต พระราม 2 ถนนวิภาวดีมีการก่อสร้างคูน้ำ เมื่อเกิดน้ำท่วมซึ่งในระดับเดียวกับคูน้ำที่กำลังก่อสร้างทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าตรงไหนเป็นคูน้ำตรงไหนเป็นถนน จากการไปดูจุดเกิดเหตุที่ซอยวิภาวดี 28 พบว่าเป็นจุดเล็กๆไม่มีแบรีเออร์กั้นบอกแนว เมื่อน้ำท่วมเสมอกันทำให้คนขับรถมองไม่เห็นแนวคูน้ำ จึงต้องกำชับให้ดูทุกจุดทั้งสองฝั่งตั้งแต่ลาดพร้าว

ไปถึงดินแดง มีหลายจุดที่เป็นพื้นที่เอกชนเป็นทางเข้าบริษัทต่างๆ ไม่มีแบรีเออร์ได้แจ้งให้ผู้รับเหมามาดำเนินการติดตั้งโดยขออนุญาตเอกชนก่อนเพราะเป็นถนนส่วนบุคคล เน้นจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมมากและสังเกตได้ยากหากเกิดน้ำท่วม รวมทั้งมีการติดไฟแจ้งเตือนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อความปลอดภัยต้องมีค่าใช้จ่ายแต่จะรวมในค่าก่อสร้างอยู่แล้ว จึงต้องขอความร่วมมือจากกรมทางหลวง และที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไร

นายชัชชาติยังกล่าวถึงการดูแลประชาชนในช่วงเวลาที่มีฝนตกน้ำท่วมกลางคืน สั่งการหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะเรื่องการระบายน้ำ ต้องออกมาดูแลประชาชนด้วย เช่น เทศกิจที่คอยดูแล

การจราจร กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ซึ่งมีหน่วยซ่อมรถ ต้องออกมาประจำจุดที่น้ำท่วมหนัก ดูแลรถเสีย หรือรถเทศกิจรถกระบะที่ใช้รับคน ต้องออกมาดูแล เพราะประชาชนหลายคนยังกลับบ้านไม่ได้ อาจจะไม่มรดแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต้องออกมาเสริมตรงนี้ด้วย เพื่อให้ประชาชนกลับบ้านให้ได้ เป็นเรื่องที่ย้ำทุกหน่วยงานไป ส่วนสภาพฝนช่วงนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่ อีกปัญหาหนึ่งคือ ขยะอุดตัน ได้พูดคุยกับผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้างาน รถขยะ กทม.จะเก็บขยะประมาณ ตี 1 หากมีฝนตกก่อนเวลาที่รถจะมาเก็บ จะทำให้ขยะที่วางรอไว้โดนฝนชะไปกีดขวางการระบายน้ำ

“ช่วงหน้าฝนนี้ขอความร่วมมือประชาชนนำขยะไว้ในบ้านก่อน จนใกล้ๆถึงเวลาจัดเก็บแล้วจึงนำมาวางไว้ที่จุดรวมขยะนี้ กทม.ได้จัดทำคอกเขียวเป็นที่รวบรวมขยะก่อนเจ้าหน้าที่จะมาเก็บ แต่ยังไม่เพียงพอ จึงมีถังขยะไปเพิ่มอีกประมาณ 10,000 ใบ ตามพื้นที่ต่างๆ” นายชัชชาติกล่าว